

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH**

### **Kính thưa:**

- Chủ trì hội nghị.
- Các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.
- Quý cử tri phường Long Thành Bắc, xã Trường Tây, xã Trường Đông, xã Trường Hòa, thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tôi tên: **Nguyễn Thúy Hồng**;  
Dân tộc: Kinh,

Sinh năm: 1985,  
Tôn giáo: Cao đài.

Hiện nay công tác tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và quý cử tri phường Long Thành Bắc, xã Trường Tây, xã Trường Đông, xã Trường Hòa lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống – xin được cảm ơn UBMTTQVN, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

### **Kính thưa Quý cử tri**

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ.VN tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân mà còn chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Với ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, cùng với tình cảm của quý cử tri tôi xin hứa, nếu được cử tri bầu vào Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu nhân dân, người được trao cơ hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có điều kiện để đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con



xây dựng quê hương phát triển. Tôi dự kiến chương trình hành động của bản thân tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất: Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của bản thân.

Thứ hai: Tôi xác định việc quan trọng không thể thiếu đó là phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ ba: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Thứ tư: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với địa phương và bà con nhân dân. Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn công tác của mình và thực tiễn cuộc sống đặt ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những quan điểm khác nhau để có những đề xuất, kiến nghị một cách hiệu quả. Qua đó, vừa làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, vừa thay mặt cử tri và nhân dân nơi ứng cử tham gia đề đạt và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Thứ năm: Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người công chức nhà nước là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, để nhân dân yên tâm sản xuất - kinh doanh, sống trong một môi trường yên bình, hạnh phúc.

Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình. Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách được giao./.

Tây Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**Người ứng cử**



**Nguyễn Thúy Hồng**